
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่พิเศษ 1/2567 
วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น.  

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 

ผู้เข้าประชุม 

1. ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภาฯ ณ ห้องประชุมฯ 
2. รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ  อธิการบดี ณ ห้องประชุมฯ 
3. ผศ.ปฏิวัติ บุญมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องประชุมฯ 

กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง 
4. นายทรงพล ทิมาศาสตร์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
5. นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
6. ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
7. ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
8. ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
9. ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
10. นางยินดี  วัชรพงศ์   ต่อสุวรรณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
11. ศ. ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
12. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
13. ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
14. รศ. ดร.อำนวย คำตื้อ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
15. ผศ. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมฯ 
16. อาจารย์ธานี สมวงศ ์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมฯ 
17. อาจารย์สัญญา คำจริง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมฯ 
18. ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมฯ 
19. ผศ. ดร.เจษฎา จันทร์ผา กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมฯ 
20. ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมฯ 
21. ผศ.อำนาจ สุขแจ่ม กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
22. รศ. ดร.มนตรี สังข์ทอง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
23. ผศ.ชาญชัย ชูทุ่งยอ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
24. อาจารย์ธง คำเกิด กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
25. อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์  อังศุเศรณี กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ
26. ผศ. ดร.จิรรัช เพลิดพริ้ง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
27. น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภาฯ  ณ ห้องประชุมฯ 
28. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ ณ ห้องประชุมฯ 



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งท่ีพิเศษ 1/2567 หน้า  2 
 

 
 

29. อาจารย์ ดร.ปวิชญา โภชฌงค ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ   ณ ห้องประชุมฯ 
30. นายสุบิน เอกจิตต ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ   ณ ห้องประชุมฯ 

ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภาฯ ลาประชุม 
2. ดร.สมชัย   ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายพิศาล พิริยะสถิต ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. นางสาวธนิฎา ไตรวรานนท์ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3. นายพิชัย คุ้มหรั่ง ที่ปรึกษาด้านงบประมาณและแผน ณ ห้องประชุมฯ 
4. อาจารย์เฉลิม  ขุนเอียด รองอธิการบดี    ณ ห้องประชุมฯ 
5. อาจารย์เอกวิศว์  สงเคราะห ์ รองอธิการบดี    ณ ห้องประชุมฯ 
6. อาจารย์คมกริช หมายสุข ผู้ช่วยอธิการบดี    ณ ห้องประชุมฯ 
7. ผศ. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ณ ห้องประชุมฯ 
8. ผศ. ดร.ธงชัย  อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมฯ 
9. ผศ. ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ  ณ ห้องประชุมฯ 
10. อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ณ ห้องประชุมฯ 
11.  ผศ. ดร.ธนาพล สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ ณ ห้องประชุมฯ 

และงานทะเบียน 
12.  นางฤทัยชนก โพธิ์งาม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมฯ 
13.  นายพงษ์ไชย  วิชิตธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง   ณ ห้องประชุมฯ 
14.  นายหัตถ์เทพ มัตติตานนท ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กรฯ  ณ ห้องประชุมฯ 
15.  ผศ.วิชัย  นระมาตย ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  ณ ห้องประชุมฯ 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
16.  นางสาวเบญจวรรณ  คลีดิษฐ รักษาการฯ ผู้อำนวยการกอง  ณ ห้องประชุมฯ 

  นโยบายและแผน 
17.  นางสาวชนัญชิดา  หงษ์ปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ณ ห้องประชุมฯ 
18.  นางสาวมัลลิกา  แก้วสุกใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ณ ห้องประชุมฯ 
19.  นางสาวกมลชนก ลมสมบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
20.  นางสาวปุณณภา แป้นจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
21.  นายพีระศักดิ์ จีนันตะ นิติกร     ณ ห้องประชุมฯ 
22.  นายเอกลักษณ์ นนทะวงษ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
23.  นางปัญชลิกา ภู่มณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
24.  นางรุ้งนภา ภาคพิจารณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
25.  นางสาวณชนก เรืองสะอาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ณ ห้องประชุมฯ 
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26.  นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ณ ห้องประชุมฯ 
27.  นายวรพันธ์ ยวงจันทร์ นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา  ณ ห้องประชุมฯ 

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าประชุม จำนวน 26 ท่าน ซึ่งครบตามองค์ประกอบ และมีจำนวน 
ไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ จำนวน 28 ท่าน จึงเป็นองค์ประชุม 
ตามข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว ่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2556 และถือว่าเป็นการแสดงตนตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 และตามข้อ 5 (1) และข้อ 8 ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย
กล่าวเปิดการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้  
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 -ไม่มี- 

1.2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการและจัดหารายได้  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดำเนินการงานบริการทางวิชาการแบบมีรายได้ โดยกำหนดเป้าหมายในตัวชี้วัด รายได้จากการบริการ
วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงิน 2 ,000,000 บาท ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดำเนินการจัดโครงการบริการทางวิชาการแบบมีรายได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึง มิถุนายน 2567 จำนวน  
1 โครงการ ได้นำเงินส่งมหาวิทยาลัยผ่านกองคลัง เป็นจำนวนเงิน 751,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

2. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 โครงการ ได้นำเงินส่งมหาวิทยาลัยผ่านกองคลัง 
เป็นจำนวนเงิน 5,693,200 บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

รวมผลการดำเนินงานทั้งสิ้น 6,444,200 บาท (หกล้านสี่แสนสี่หมื่นสี ่พันสองร้อยบาทถ้วน)  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ลำดับ โครงการ ผลการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นำส่งเงินกองคลัง เดือนตุลาคม 2566-มกราคม 2567) 

1 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

751,000 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

1 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ผลการดำเนินงาน จำนวน 67 แห่ง เป็นเงิน 787,000 บาท ซึ่งยอดเงินดังกล่าว 
ยังไม่ได้ชำระเงิน  

NA 

2 โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการแพทย์ พยาบาลและ
สาธารณสุข ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

28,000 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตรสำหรับบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 19 หลักสูตร  

5,625,200 

4 โครงการส่งเสริมความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร 

15,000 

5 โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สำหรบัเยาวชน (Robot Building Basic 
Camps) 

20,000 

6 โครงการอบรมหลักสูตรพลิกโฉมองค์กรกับการสร้างสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม Canva 5,000 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,444,200 
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รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาว ิทยาล ัยเพื ่อโปรดทราบ  รายงานผลการดำเน ินงานบริการว ิชาการและ 

จัดหารายได ้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ผศ . ดร.กฤตย ์ตน ัย ธาราร ัตนส ุวรรณ กรรมการสภาฯ จากผ ู ้บร ิหาร ในฐานะผ ู ้อำนวยการ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2567 เป้าหมายในการหารายได้ของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 2,000,000 บาท ซึ่งผลการดำเนินการทั้งหมด 7 หลักสูตร ยอดสุทธิ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2567 คือ 8,145,000 บาท 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ  
  



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งท่ีพิเศษ 1/2567 หน้า  6 
 

 
 

1.2.2 การพิจารณาการปฏิบัติตามแนวปฏิบัต ิตามหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ตามที ่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม ได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษา 
ถ ือปฏ ิบ ัต ิตามแนวปฏ ิบ ัต ิตามหล ักธรรมาภ ิบาลในสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาของกระทรวงฯ  ฉบ ับที่  1 และ 2 
แต่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอให้รอความเห็นของที ่ประชุม  ทปนอ.มทร. ก่อนนั้น 
ที ่ประช ุม ทปนอ.มทร. ได ้แต ่งต ั ้งคณะทำงานพิจารณาการปฏิบ ัต ิตามแนวปฏิบ ัต ิตามหลักธรรมาภิบาล 
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม เป็นประธาน คณะทำงานได้ประชุมแล้ว 
มีความเห็นที่ เป็นสาระสำคัญว่า การปฏิบัต ิแนวปฏิบัต ิตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว  บางข้อน่าจะขัดกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะทำงาน
ด ังกล ่าวเอกสารแนบ 1 ที ่ประช ุม ทปนอ.มทร. พ ิจารณาแล ้วม ีมต ิ เห ็นด ้วยก ับความเห ็นด ังกล ่าวและ 
ได้ส่งความเห็นดังกล่าวให้กระทรวงฯ รับทราบและพิจารณาเมื ่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ตามเอกสารแนบ 2 
แต่ยังไม่ได้รับคำตอบจากกระทรวงฯ แต่อย่างใด นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
จึงขอรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าควรจะ
ดำเนินการอย่างไรต่อไป จะรอคำตอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ หรือจะ
ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับอย่างไร 

นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า หากดำเนินการก่อนที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะแจ้งกลับมา อาจจะมีปัญหาในภายหลัง จึงควรรอหนังสือตอบมาก่อน 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่าให้รอไปก่อน
จนกว่าจะมีหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตอบกลับที่ประชุม ทปนอ.มทร. และเมื่อ
ที่ประชุม ทปนอ.มทร. มีมติอย่างไรให้กลับมาเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมให้รอหนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมตอบกลับที่ประชุม ทปนอ.มทร. ก่อน และเมื่อที่ประชุม ทปนอ.มทร. มีมติอย่างไรให้นำเรื่องกลับมาเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
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1.2.3 รายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2566 
ในวันที ่29 พฤศจิกายน 2567 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 ระเบียบวาระที่ 1.2.7 รายงานการเตรียมความพร้อมการ
ปรับปรุงหอประชุมใหญ่เพื ่อจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที ่ประชุมมีม ติรับทราบและให้นำข้อเสนอแนะ 
ของนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณาดำเนินการ นั้น 

บัดนี้ กองกลางได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั ้งที่ 36 
ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ครั้งที ่36 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 

 นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการมาทั้งหมด 40 วัน 
จากแผนการดำเนินการจะมีความล่าช้าอยู่ประมาณ 10% งานที่ล่าช้า คือ งานถนนคอนกรีต เนื่องจากฝนตกหนัก ทาง
ผ ู ้ร ับจ ้างได ้ดำเน ินการปร ับตารางงานเพื ่อจะปร ับงานในส ่วนของห้องประทับภายในให้แล ้วเสร ็จก ่อน   
แผนของห้องประทับกำหนดแล้วเสร็จ คือ วันที่ 28 ตุลาคม 2567 และในส่วนของฝ้าได้ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้าแล้ว 
ส่วนถนนภายนอกได้มีการบดอัดปรับพื้นที่รอบอาคารทั้งหมดแล้วเหลือเพียงในส่วนของพื้นที่ตัวถนน เนื่องจากฝนตก
หนักจึงมีการหยุดชะงัก ส่วนในห้องประทับทางกองกลางกับผู้รับจ้างได้ไปปรึกษากับรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ  
ขอจิตต์เมตต์ ในเรื่องของวัสดุ รายละเอียดของพื้นพรม วอลล์เปเปอร์และผ้าม่าน และฟังก์ชันการใช้งานของห้อง
ประทับแล้ว 

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า มีความเป็นห่วงในเรื ่องการปรับปรุง
หอประชุมและด้านกายภาพของหอประชุม เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดเป็นครั้งแรก และ
มีเวลาจำกัด ประเมินว่านักศึกษาจะมีจำนวน 2,500 ถึง 3,000 คน ซ่ึงจะมีผู้ปกครองมาร่วมงานด้วย จึงเตรียมความพร้อม
เพียงแค่หอประชุมไม่ได้ ทางด้านกายภาพก็ต้องสวยงามและต้องมีที่จอดรถที่เพียงพอ จึงอยากให้ทำตามแผนให้
ได้มากที่สุด เรื่องการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยต้องติดตามเรื่องนี้ทุกสัปดาห์ ต้องให้มีความ
พร้อม เพราะเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้วางแผนในเรื ่องของผ ู ้ปกครอง 
ให้อยู่หอประชุมอีกด้านหนึ่ง ดังนั้นหอประชุมที่ทำการปรับปรุงจะเฉพาะสำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร  
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการติดตามทุกสัปดาห์ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ 
 



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งท่ีพิเศษ 1/2567 หน้า  8 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2567 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที่  9/2567  
เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ชั ้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) เรียบร้อยแล้ว 
ทั ้งนี ้ หากมีการแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที ่ประชุม ได้ร ับทราบ หรือหากไม่มีการแก้ไขขอเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม  

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2567 

มติ จำนวน 
1. รบัทราบ 6 
2. รับรองหรือเห็นชอบ 26 
3. เรื่องพิจารณาค้าง - 
4. เลื่อนการพิจารณา - 
5. ถอนระเบียบวาระ - 
6. อ่ืน ๆ (ไม่รับไว้พิจารณา) - 

รวมทั้งสิ้น 32 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

    

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดรับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2567  
เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2567 

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในส่วนของรายงานการประชุมจะมี
ความแตกต่างจากมติที่ประชุม ซึ่งมีบางส่วนที่ขาดหายหรือเพิ่มเติมขึ้นมาในรายงานการประชุม หน่วยงานต่างๆ  
ที่ได้รับมติที่ประชุมให้ยึดรายงานการประชุมเป็นหลัก ซึ่งระเบียบวาระท่ีมีการแก้ไขคือ 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 และ 4.1.5 
และหากจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้กรรมการสภาฯ ช่วยแก้ไขในที่ประชุมแห่งนี้ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 9/2567  
ยกเว้นระเบียบวาระที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมิได้ร่วมพิจารณาในการประชุม งดพิจารณา เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อทราบ – เพื่อพิจารณา 

3.1 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1.1 พิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2567–2570 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั ้งที ่ 7/2567 เมื ่อวันพุธที่ 10 
กรกฎาคม 2567 ระเบียบวาระที่ 4.1.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2567–2570 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติม
แผนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2567–2570 และนำมาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้ง
ถัดไป 

ต่อมาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล
มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลส ุวรรณภ ูมิ  พ.ศ.  2567–2570 ตามมต ิท ี ่ประช ุมสภามหาว ิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/2567 แล้ว และได้รายงานแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในแผนปฏ ิบ ัต ิการด ิจ ิท ัลมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลส ุวรรณภ ูมิ  พ.ศ.  2567–2570 เพ ิ ่มเติม 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2567 ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสั่งการหรือมอบหมาย 
ให้ผ ู ้ท ี ่ร ับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัต ิการหรือขั ้นตอนการปฏิบัต ิงานรายเดือนเพิ ่มเติมและนำกลับมาเสนอ  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2567 

บัดนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการหรือขั้นตอนการปฏิบัติการ
รายเดือน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 

 

 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2567–2570  

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพ ัฒนาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ  มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลส ุวรรณภูมิ  ซ ึ ่ งมี  
ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ เป็นประธาน จึงขอเสนอให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวนำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราย
เดือนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปศึกษาและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภาฯ ในการประชุม 
ครั้งที่ 10/2567 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที ่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำแผนปฏิบัติการดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2567–2570 และแผนปฏิบัติการรายเดือนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปศึกษา
และเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2567 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้ รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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3.1.2 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้น ักศึกษาคณะวิศวกรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร และคณะศิลปศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับวิชา
กฎหมาย การเงิน การบัญชีและการบริหารจัดการ 

ตามมติที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั ้งที ่ 7/2567 เมื ่อวันพุธที ่ 10 
กรกฎาคม 2567 ระเบียบวาระที ่ 4.1.9 พิจารณาการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร และคณะศิลปศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับวิชากฎหมาย การเงิน 
การบัญชีและการบริหารจัดการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามที่เสนอ 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในส่วนที่คณะรับผิดชอบ ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการ 
ให้ครอบคลุมศาสตร์ด้านกฎหมาย การเงิน การบัญชีและการบริหารจัดการ เพื ่อจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษา 
ทุกคณะในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2568 

2. พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม โดยจะดำเนินการจัด
หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา กับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีรายวิชาพื้นฐานร่วมกัน 
เช่น รายวิชาด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐศาสตร์ และมีรายวิชาเลือกร่วมกัน เช่น ทักษะการบริหารการเงินในยุค
ดิจิทัล เพ่ือจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้ง 2 คณะในปีการศึกษา 2568 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

ศ. (พิเศษ) ช ัยสิทธิ ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวเสนอแนะว่า ให้นำแนวทางของ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนี้เสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณา สภาวิชาการจะมีการประชุมวันที่ 
2 ตุลาคม 2567 ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน เมื่อพิจารณาเสร็จให้นำเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่10/2567 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวว่า รับทราบและรับไปดำเนินการ 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า มีเพียงคณะเดียวที่เสนอแนวทางมา 
ใช่หรือไม ่ได้มีการติดตามคณะอ่ืนๆ หรือไม ่

นายปฏิวัติ บุญมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง ในฐานะ
ประธานคณะทำงานกลั่นกรอง กล่าวว่า จากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2567 ที่ประชุมมีมติให้ทุกคณะไปนำเสนอ
แผนยุทธศาสตร์ ในการประชุมสภาฯ ครั้งที ่10/2567 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวว่า ในตอนนี้มหาวิทยาลัยดำเนินการในแต่ละคณะแล้ว เช่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายไปว่าต้องเป็นหลักสูตรที่มีเรื่องกฎหมาย การบริหารและวิชาชีพ   
และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบนโยบายไปว่าก่อนที่นักศึกษาจะจบจะต้องผ่านเกณฑ์ทางด้าน 
ไอท ีAI และภาษาอังกฤษก่อน 
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มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที ่ประชุมเห็นชอบให้นำแนวทางของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้เสนอให้ที ่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาก่อน และนำเข้าที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ 10/2567 เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้ รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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3.1.3 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตามมติที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันพุธที ่ 10 
กรกฎาคม 2567 ระเบียบวาระที่ 4.1.10 พิจารณาการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร ์ ม ีความร ู ้ความเช ี ่ยวชาญและประสบการณ์เก ี ่ยวกับว ิชาว ิทยาศาสตร์ 
ว ิศวกรรมศาสตร ์  สถาป ัตยกรรมศาสตร ์  เกษตรศาสตร ์และเทคโนโลย ี  ท ี ่ประช ุมม ีมต ิ เห ็นชอบและ 
มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามท่ีเสนอ 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศขอรายงานผลการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรซึ ่งจะพัฒนารายวิชาพื ้นฐาน และวิชาเลือก 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาในคณะในปีการศึกษา 2568 

2. พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม ที่มีวิชาพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี และทางด้านเกษตร รวมทั้งมีกลุ่มวิชาชีพเลือกทั้งในด้าน IT/AR/VR/IoT/นวัตกรรมเกษตร/นวัตกรรม
อาหารเพ่ือจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาในคณะในปีการศึกษา 2568 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวว่า ระเบียบวาระนี้ที ่ประชุมสภาวิชาการจะขอรับไป
ดำเนินการเช่นเดียวกัน 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที ่ประชุมเห็นชอบให้นำแนวทางของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้เสนอให้ที ่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาก่อน และนำเข้าที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ 10/2567 เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้ รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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3.1.4 การเชิญผู้มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญและประสบการณ์บรรยายพิเศษในวิชาที ่สำคัญทุกระดับ
การศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามมติที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั ้งที ่ 7/2567 เมื ่อวันพุธที่  
10 กรกฎาคม 2567 ระเบียบวาระที ่ 4.1.11 พิจารณาการเชิญผู ้มีความรู ้และประสบการณ์บรรยายพิเศษ  
ในวิชาที่สำคัญทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามท่ีเสนอ 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยดำเนินการมอบ
นโยบายแต่ละหลักสูตรและทุกรายวิชา ดังนี้ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะมีนโยบายให้แต่ละหลักสูตรเชิญผู้มีความรู้และประสบการณ์บรรยาย
พิเศษในวิชาที ่สำคัญ โดยจัดในลักษณะโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัต ิการให้กับน ักศ ึกษา  
โดยร่วมมือกับพันธมิตรหลัก เช่น ตัวแทนสมาคมผู ้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย บรรยายให้ความรู้  
แก่นักศึกษาในรายวิชาการภาษีอากร 

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะมีนโยบายให้ทุกรายวิชาต้องเช ิญผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างน้อย 3 ครั้งในจำนวน 15 ครั้ง ตลอดภาคการศึกษา 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

ศ. (พิเศษ) ช ัยสิทธิ ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวว ่า ขอเสนอแนะให้มอบหมายให้ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยและรายงานสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุม ครั้งที ่1/2568 เดือนมกราคม 2568 เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสภาคณาจารย์ฯ มีอำนาจหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบมอบหมายให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยและรายงานสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เพ่ือใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้ รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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3.1.5 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากยิ่งข้ึน 

ตามที่ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2567 ระเบียบวาระที่ 4.1.4 พิจารณาการมอบนโยบาย 
ให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เป็นที ่รู ้จักและมีชื ่อเสียงมากยิ ่งขึ ้น ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสั ่งการหรือมอบหมาย 
ให้ผู้รับผิดชอบเสนอแผนยุทธศาสตร์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป นั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิเรียบร้อยแล้ว 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณา แผนยุทธศาสตร์การส ื ่อสารประชาสัมพันธ์  
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น 

นายหัตถ์เทพ มัตติตานน์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ  กล่าวนำเสนอว่า  
แผนยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ปี 2568-2571 นี้ มุ ่งหวังให้
มหาวิทยาลัยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อยกระดับการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการใช้
เทคโนโลยีในงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ การวิเคราะห์ SWOT 
และ TOWS Matrix จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างยั่งยืน 

โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการประชาสัมพันธ์เชิงนวัตกรรม โดยผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล
และ AI เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ของมหาวิทยาลัยในระดับสากล สร้างการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในสังคม
ผ่านการสื่อสารที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

มีพันธกิจ ดังนี้ 

1. สร้างการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมความร่วมมือกับสื่อมวลชนและ Influencer 

4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากนักศึกษาและบุคลากร 

5. ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 

6. จัดการข้อมูลและข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์ SWOT 

1. จุดแข็ง คือ มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี AI และ Social Media ความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และทีมงานประชาสัมพันธ์ที่มุ่งมั่น 

2. จุดอ่อน คือ บุคลากรยังขาดทักษะด้าน AI และ Social Media ขั ้นสูง อุปกรณ์เสื ่อมสภาพ  
ขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ขาดการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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3. โอกาส คือ การเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และความก้าวหน้า
ของ AI ในการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ 

4. อุปสรรค คือ ความเสี่ยงจากข่าวปลอม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และความกังวล
เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

กลยุทธ์จาก TOWS Matrix 

1. SO, Strategies  คือใช้ AI และ Social Media ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
พร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร 

2. WO, Strategies คือ จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ AI และ Social Media รวมถึงพัฒนาอุปกรณ์
และเทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

3. ST, Strategies คือ ใช้ AI ในการตรวจสอบข่าวปลอม และสร้างมาตรการความปลอดภัยในการใช้ 
Social Media 

4. WT, Strategies คือ พัฒนากลไกการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่  และปรับปรุงทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์ให้ทันสมัย 

อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ รองอธิการบดี กล่าวนำเสนอว่า แผนยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและนักศึกษาเพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างภาพลักษณ์เชิง
บวกและส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ โดย
มีกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น มีการจัดอบรมการใช้ AI และเครื่องมือดิจิทัล สร้างแผนพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
แบบบูรณาการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกผ่านการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส่งเสริมการ
สื่อสารผ่าน Social Media และสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้  ยังมีการสร้างความร่วมมือกับ
นักศึกษาและ Influencer รวมถึงการจัดงานพบปะเครือข่ายพันธมิตรภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับปี 
2568-2571 ดังนี้ 

ปี 2568 เป็นการวางรากฐานและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ 

ปี 2569 เป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงนวัตกรรม 

ปี 2570 เป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงนวัตกรรม (ต่อเนื่อง) 

ปี 2571 เป็นการสร้างเครือข่ายและการสื่อสารนานาชาติ 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เสนอแนะมอบให้นายธีรพล ขุนเมือง 
ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ และ ดร.พระนาย กังวานรัตน์ ไปศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที ่10/2567 เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดียิ่งขึ้น 
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ผศ. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กล่าวเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของนายก
สภาฯ และขอขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์สำหรับความพยายามในครั้งนี้  โดยเฉพาะประเด็นที่ควรให้ความสนใจใน
การดำเนินการทันท ีโดยไม่ต้องรอแผนระยะยาว นั่นคือ 

1. ควรเร่งการนำเสนอข่าวสารให้ถูกต้องและรวดเร็ว เพราะปัจจุบันยังช้ากว่าที่ควร 

2. ควรมีหน่วยงานหรือเครื่องมือสำหรับตรวจสอบข้อมูล เพื่อป้องกันคำผิดและการเผยแพร่ภาพที่อาจ
เป็นอันตรายในอนาคต 

3. ควรเน้นที ่คุณภาพของข่าวสาร ไม่เพียงแค่ปริมาณ ควรมุ ่งหวังให้ได้ผลลัพธ์ที ่มีคุณภาพสูง  
และหากสามารถปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้  ควรทำทันที ควรดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวทางการปรับแผนในระยะสั้น  
โดยแผน 4 ปี ควรจะสามารถเห็นผลได้ใน 2 ปีข้างหน้า และอยากเสนอให้มีการรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบความก้าวหน้า การสร้างคนควรเป็นลำดับแรก เพราะนักศึกษาและบุคลากรที่มี
ความรู้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย ควรดึงนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาเข้ามา
มีส่วนร่วม เพราะพวกเขามีทักษะที่สำคัญในด้านมัลติมีเดียและโซเชียลมีเดีย ในเรื่องของการสร้างงาน ควรเน้นที่การ
ผลิตเนื้อหาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในแพลตฟอร์ม TikTok ที่กำลังมาแรง ควรเป็นเนื้อหาที่มีทั้งความสนุก
และความรู้เพื่อดึงดูดผู้ชม นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายควรมองทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลในหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจจากทั่วโลก 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขอเสนอแนะแนวทางในการสร้าง
แพลตฟอร์มหรือสถานีโทรทัศน์ที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถรวมบุคลากรและเครือข่ายที่
หลากหลาย ดังนี้ 

1. เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตคอนเทนต์ เช่น รายการสัมภาษณ์ การสอน
พิเศษ หรือการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ 

2. สภามหาวิทยาลัยต้องมีบทบาทในการกำหนดทิศทางและแนวคิดในการผลิตเนื้อหา เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยอาจจะสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี 
สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือให้อาจารย์แนะแนวเข้าร่วมและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

3. ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและกระตุ้น
ความสนใจในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 

การสร้างแพลตฟอร์มนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
และส่งเสริมการสมัครเรียนของนักศึกษาในอนาคต ลองพิจารณาแนวทางนี ้ว่าจะสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้าง 

ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับแผนยุทธศาสตร์ในการ
ประชาสัมพันธ์อย่างยิ่ง แต่สอบถามว่ามีตัวชี้วัดหรือเกณฑ์การประเมินอย่างไร  
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รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวว่า ขอมอบให้อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ เพิ่มตัวชี้วัด 
ให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ประชุมยังไม่ได้เห็นชอบและให้นำแผน
ยุทธศาสตร์การสื ่อสารประชาสัมพันธ์ด ังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ อธิการบดี  
ผศ. ดร.ภาสพิรุฬห์ ว ัชรศรีสำเริง และ ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ และเสนอกรรมการสภาผู ้ทรงคุณวุฒิ  
นายธีรพล ขุนเมือง ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ และ ดร.พระนาย กังวานรัตน์ ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2567  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผศ. ดร.ภาสพิรุฬห์ 
วัชรศรีสำเริง และ ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
และเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 10/2567 

2. มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราย นายธีรพล ขุนเมือง ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ 
และ ดร.พระนาย กังวานรัตน์ นำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปศึกษาและเสนอความเห็นในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2567  

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้ รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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3.1.6 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของผู ้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (สวท.) เพื่อให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นเลิศ
ด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

ตามที่ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2567 ระเบียบวาระที ่ 4.1.5 มีมติเห็นชอบมอบหมาย 
ให้มหาวิทยาลัยสั่งการหรือมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ดำเนินการเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยชั้นเลิศด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และให้ทำแผน
ยุทธศาสตร์เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ให้ใช้ความสัมฤทธิ์ผลดังกล่าวในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด้วย นั้น 

บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นเลิศด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพตามนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เพื่อให้ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นเลิศด้านสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

ผศ. ดร.ธนาพล สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวนำเสนอเกี่ยวกับกลุ่ม
งานในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ซึ่งประกอบด้วย 6 กลุ่มงานหลัก ได้แก่ 

1. งานทะเบียน: ดูแลระบบนักศึกษาตั้งแต่การรับเข้าศึกษาจนถึงการจบการศึกษา 

2. งานส่งเสริมวิชาการ: ดูแลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 80 หลักสูตร 

3. งานตรวจสอบ: ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องกับระบบงานทะเบียน 

4. งานระบบสารสนเทศ: ดูแลระบบที่เกี ่ยวข้องกับนักศึกษา รวมถึงการจัดการข้อมูลนักศึกษากว่า 
10,000 คน 

5. งานส่งเสริมคุณภาพ: รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6. งานสหกิจศึกษา: ทำงานร่วมกับคณะและสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ซ่ึงงานสหกิจศึกษามีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 

6.1 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน 

6.2 ปรับวิสัยทัศน์ของสำนักงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6.3 ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับอาเซียน 

2. พัฒนาระบบดิจิทัลให้เป็น One-Stop Service สำหรับนักศึกษาและผู้ใช้บริการ 
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3. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการสหกิจศึกษา 

4. ยกระดับบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

กลยุทธ์หลัก 3 ประการ สำหรับงานสหกิจศึกษา คือ 

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

2. สร้างระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงนักศึกษาและสถานประกอบการ 

3. ส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติในการฝึกงาน 

เป้าหมายในอนาคต คือ การให้นักศึกษาได้ออกสหกิจศึกษาได้ถึง 8 เดือน พร้อมสร้างระบบที่ยืดหยุ่นเพ่ือความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มี 6 งาน ซึ่งงานที่ 6 คือ งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และที่สภามหาวิทยาลัยมอบให้ทำแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการนั้น จากการนำเสนอนี้ยังไม่มีเรื่องของการพัฒนาอาชีพ เพราะฉะนั้นขอให้ไปทำเพ่ิมเติมเรื่องการพัฒนา
อาชีพ และขอเสนอแนะให้นำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการพัฒนาอาชีพเสนอให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราย นายธีรพล ขุนเมือง ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล และ ดร.พระ
นาย กังวานรัตน์ แยกกันศึกษาและเสนอความเห็น เพื ่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั ้งที่ 
10/2567 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี สอบถามว่า มีข้อสงสัยในประเด็น 8 เดือนนี้ยังอยู่ในไทม์ไลน์ของ
หลักสูตรใช่หรือไม่ หมายความว่าจะทำให้เป็นพรีเมี่ยมคอร์สใช่หรือไม่ 4 เดือนแรก คือ โรงเรียนในโรงงาน โรงงานใน
โรงเรียน และ 4 เดือนสุดท้ายนักศึกษาจะต้องไปสหกิจ 

ผศ. ดร.ธนาพล สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า ใช่ครับ 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า ปี 2567 หลักสูตร 8 เดือน 10% 
หมายความว่าอย่างไร 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวชี้แจงว่า ความหมายคือ ตอนนี้มหาวิทยาลัยมีจำนวน
หลักสูตร 80 หลักสูตร และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้วางแผนว่า 10% ของจำนวน
หลักสูตรทั้งหมดซึ่งคือ 8 หลักสูตรที่มีการปรับปรุงหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถออกไปสหกิจได้ ในปี 2567 เป็นการ
ปรับปรุงหลักสูตรก่อน และเริ่มปฏิบัติจริงในปี 2568 

ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่า จะใช้ AI เข้ามาช่วยในส่วนไหน 

ผศ. ดร.ธนาพล สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า ตอนนี้หน่วยงาน
สหกิจฯ กำลังดำเนินการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยซื้อระบบซีรี่ย์กลาง ที่เป็นระบบที่จะจับคู่ระหว่างนักศึกษาที่หางานกับ
โรงงานที่มีความต้องการให้ตรงกันได้โดยระบบ AI จะเป็นตัววิเคราะห์ความเหมาะสม 

ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า AI ที่ทางมหาวิทยาลัยได้พูดถึงนั้นคือระบบ
เช่นไร จะดำเนินการในลักษณะไหน มีแผนการที่จะเชื่อมต่อกับระบบอื่น เช่น เครดิตแบงก์ อย่างไร  
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รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ได้เสนอขออนุมัติงบประมาณ 1 ล้านบาทต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้ไปจัดทำ Job Description และ Lean Management เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน
เพราะปัจจุบันงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีบุคลากรทั้งหมด 6 คน และหากจะมเีครื่องมือใหม่ที่จะเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานนั้น มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากเมื่อมีเครื่องมือเข้ามาแล้วการจัดการทรัพยากร
บุคคลจะต้องมีความเข ้มแข็งมากขึ ้น ซ ึ ่งมหาว ิทยาล ัยก ็ต ้องม ีความชัดเจนในการบร ิหารบุคคลเช ่นกัน 
ดังนั้น ผมขออนุญาตให้ผู ้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้และ 
ตอบรายละเอียดเพิ่มเติมในการประชุมสภาฯ ครั้งถัดไป 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาแก้ไขเพิ ่มเติมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในเรื่องการพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งเพ่ิมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ
อธิการบดี และเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 10/2567 

2. มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราย นายธีรพล ขุนเมือง ดร.พยุง ศักดาสาวิตร 
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล และ ดร.พระนาย กังวานรัตน์ นำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปศึกษาและเสนอความเห็นในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2567  

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้ รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 

 



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งท่ีพิเศษ 1/2567 หน้า  21 
 

 
 

3.1.7 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2568-2570 

ตามมติที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันพุธที่ 11 
กันยายน 2567 ระเบียบวาระที่  4.1.8 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ.  2568-2570 ท ี ่ประช ุมม ีมต ิ เห ็นชอบมอบหมายให ้มหาว ิทยาล ัยมอบหมายหร ือส ั ่ งการ ให้คณบดี  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (Action plan) จากแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว 
เพ่ือนำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ (Action plan) 
ตามแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2568-2570 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2568-2570 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ก่อนที่จะให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการนี้ ขอเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราย ดร.พยุง ศักดาสาวิตร 
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล และ ดร.พระนาย กังวานรัตน์ ไปศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการดังกล่าวและเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที ่10/2567 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ราย ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล และ ดร.พระนาย กังวานรัตน์ นำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การดังกล่าวไปศึกษาและเสนอความเห็นในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่10/2567 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้ รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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3.2 เรื่องค้างเพื่อทราบ – เพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร 

4.1.1 พิจารณาแผนการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั ้งที่ 1/2567 เมื ่อวันพฤหัสบดีที่  29 สิงหาคม 2567 ได้พิจารณา (ร่าง) ประมาณการ 
แผนการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แบ่งประเภทรายได้ออกเป็น 7 ด้าน และกำหนดกรอบวงเงินประมาณการรายได้ อยู่ที่
จำนวนเงิน 521,500,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากแผนการจัดหารายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเง ิน 115,428,572 บาท (หนึ ่งร ้อยส ิบห้าล ้านส ี ่แสนสองหมื ่นแปดพัน 
ห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 28.43 และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แผนการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568  เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติแผนการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย 
การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มีมติให้กำหนดกรอบวงเงินประมาณการรายได้ปี  2568 อยู่ที ่จำนวนเงิน 
521 ล้านบาทเศษ เพิ ่มขึ ้นจากปีที ่แล้วประมาณ 115 ล้านบาท ซึ ่งมหาวิทยาลัยแบ่งรายได้ออกเป็น 7 ด้าน  
ด้านที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือ ด้านที่เกี ่ยวข้องกับนักศึกษาเนื่องจากนักศึกษาเพิ่มขึ้น  และด้านที่จะต้องไป
ดำเนินการหาเพิ ่มเติมคืองานวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารทรัพย์สิน การทำระบบการหารายได้ของ
มหาวิทยาลัยจะทำให้มหาวิทยาลัยได้ทราบว่ารายได้ของมหาวิทยาลัยทุกเดือนทุกไตรมาสเป็นไปตามแผนหรือไม่  
และในเรื่องของงบประมาณ 500 กว่าล้านนี้นั ้นจะต้องทำให้เพิ่มเป็น 700 กว่าล้าน เพราะงบประมาณแผ่นดิน 
700 กว่าล้าน อย่างน้อยให้ได้สัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า รายได้จากการให้ใช้สถานที่ของ
มหาวิทยาลัย มีรายได้เท่าไหร่ ทั้งศูนย์หันตราและศูนย์นนทบุรี 
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อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห ์รองอธิการบดี กล่าวว่า ภาพรวมของรายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์
อยู่ที่ประมาณ 19 ล้านบาท ซึ่งศูนย์หันตรา มีรายได้ประมาณ 8,900,000 บาท ศูนย์นนทบุรี มีรายได้ประมาณ 
1,093,000 บาท ศูนย์สุพรรณบุรีมีรายได้ประมาณ 960,000 บาท  

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ศูนย์หันตราทำเกินกว่าเป้าหมายแต่ 
ศูนย์นนทบุรีและศูนย์สุพรรณบุรีทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย และสอบถามเพิ่มเติมว่าอาคารที่ปัจจุบันนี้เป็นร้านอาหาร 
อาคารเหล่านี้ตอนของบประมาณนั้นเพื่อใช้ในการดำเนินการอะไร 

ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ คือเพื่อทำ
ตลาดราชมงคลและเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป
ให้เสนอเอกสารการของบประมาณอาคารตลาดราชมงคลและบริเวณใกล้เคียง และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา 
เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการของบประมาณ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติแผนการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

2. ให้มหาวิทยาลัยนำเอกสารการของบประมาณอาคารตลาดราชมงคลและบริเวณใกล้เคียง และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา โดยเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2567 เพ่ือให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการของบประมาณ และให้ได้ข้อเท็จจริงว่าได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างตรงตามที่ของบประมาณไว้
หรือไม ่

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้ รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.1.2 พิจารณาคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ตามนโยบายการจ ัดทำงบประมาณรายจ ่ายจากเง ินรายได ้ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ. 256 8 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ความสำคัญกับการจัดทำประมาณการราย ได้และประมาณ 
รายจ่ายจากเง ินรายได้  โดยคำนึงถ ึงฐานะทางการเง ินของมหาว ิทยาล ัย ความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
แผนด้านการอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย นโยบายมหาวิทยาลัย และภารกิจของหน่วยงาน 
เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดผลสัมฤทธิ ์ในการบริหารจัดการ 
เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั ้งน ี ้  การจ ัดทำประมาณการรายได ้และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 อยู่ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ ่งได้ผ ่านการพิจารณาจากที ่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย 
การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวัน
พฤห ั สบด ี ท ี ่  29 ส ิงหาคม 2567 พร ้อมท ั ้ งได ้นำเสนอต ่อคณะกรรมการนโยบายการเง ินและทร ัพย ์สิน 
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั ้งที ่  4/2567 เมื ่อวันพุธที ่  4 กันยายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติ  
เห็นควรให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พิจารณาต่อไป รายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ 
ประมาณการรายได้ 

ประจำปีงบประมาณ 2568 
รวมทั้งสิ้น 372,500,000  

1. รายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา 
    ของมหาวิทยาลัย 

328,800,000  

2. รายได้จากการวิจัย 2,500,000 
3. รายได้จากการบริการวิชาการ 7,500,000 
4. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 21,700,000 
5. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนของมหาวิทยาลัย 11,000,000 
6. รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริจาค - 
7. รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 1,000,000 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได ้ดำเนินการจ ัดทำ 

คำเสนอขอ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นวงเงินทั้งสิ้น 335,320,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 90.02 ของประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 63,920,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.55 มีรายละเอียด ดังนี้  
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หน่วย : บาท 

ที ่ แผนงาน/ผลผลิต 

งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 

ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น  335,320,000  100.00  
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 21,379,800 6.38 

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 21,379,800 6.38 
2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ 
     2,287,600 0.68 

2.1 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ     1,500,600  0.45 
2.2 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 787,000 0.23 

3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 307,493,800 91.70 
3.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 50,431,200 15.04 
3.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 257,062,600 76.66 

4 งบกลาง     4,158,800  1.24 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (11) แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยี  

ราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่  อนุม ัต ิงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ของมหาวิทยาลัย 

จ ึงขอเสนอสภามหาว ิทยาล ัยเพ ื ่อโปรดพิจารณา  อน ุ ม ั ต ิ คำ เสนอของบประมาณรายจ ่าย 
จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

อาจารย์ธานี สมวงศ์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กล่าวรายงานว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เริ ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 โดยได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในรูปแบบงบประมาณเกินดุล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของประมาณการ
รายได ้และมหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายรับรวมเป็นเงินประมาณ 500 ล้านบาท ประมาณการรายจ่าย 149 ล้านบาท 
ซ่ึงงบประมาณรวมสำหรับการดำเนินงานนั้น ประมาณ 335,320,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.02 ของรายได ้และเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2567 จะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของงบประมาณ 63.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.50 
ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และการเติบโตของรายได้
ของมหาวิทยาลัยนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นประมาณ 70 ล้านบาท 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
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นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า เรื่องนี้ได้ผ่านคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว และการพิจารณาได้เน้นในแง่งบประมาณรายจ่าย ซึ่งได้พิจารณาถึงเหตุผล 
ความจำเป็นของรายจ่ายแต่ละรายการแล้ว และเห็นว่ามีเหตุผลจำเป็นต้องจ่าย ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายจาก
รัฐบาลให้มาไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยก็ใช้จากรายได้ของมหาวิทยาลัยเอง แต่มีข้อแนะนำว่าในครั้งถัดไปรองอธิการบดี  
อาจารย์ธานี สมวงศ์ ควรจะนำงบประมาณรายจ่ายที ่ได ้ร ับจากรัฐบาลเข้ามารวมซึ ่งจะทำให้เห็นภาพรวม 
ของทั้งมหาวิทยาลัยว่างบประมาณรายจ่ายทุกแหล่งเงินนั้น มหาวิทยาลัยได้รับเงินมาเท่าไหร่ และส่วนไหนที่รัฐบาล 
ให้น้อยกว่า เช่น ในงบส่วนของบุคลากรจะต้องจ่ายเพิ่มเติมเอง 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า รายได้จากการบริการวิชาการ ซึ่งประมาณการ 
107,000,000 บาท นั้น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ระบุว่าหากหารายได้จากการบริการวิชาการที่มาจากเงินภายนอก
เกิน 5,000,000 บาท จะคิดที่ 5% แต่หากต่ำกว่า 5,000,000 บาท จะคิดเต็มจำนวน ดังนั ้นมหาวิทยาลัยกับ
คณะกรรมการนโยบายการจัดหารายไดแ้ละบริหารทรัพย์สินได้ประมาณการอยู่ที่ 7% จึงขออนุญาตแจ้งเพ่ือทราบ 

นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ปีนี้มหาวิทยาลัยได้งบประมาณแผ่นดินมาก
พอสมควรจึงอยากให้เพิ่มงบประมาณแผ่นดินใส่ในเอกสารประกอบการประชุมด้วยเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยได้ 800 กว่าล้านบาทนั้นคือค่าอะไรบ้าง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาดูแล้วว่าในส่วน
ที่ขาดมหาวิทยาลัยก็จะใช้ในส่วนของรายได้ซึ่งมีความเหมาะสมแล้ว 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดหา
รายได้และบริหารทรัพย์สินที่ขอเงินรายได้สะสมประมาณ 2,500,00 บาท เนื่องจากงานพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยได้ทำรายได้ประมาณ 9,000,000 กว่าบาท แต่มีเงินบริหารอยู่ที่ 3,900,000 บาท มหาวิทยาลัยได้ใช้เงิน 
3,900,000 บาท ตามวงเงินซึ่งประสิทธิภาพยังคงเดิม ดังนั้นจึงไม่ได้ยื่นมตินี้เข้าที่ประชุมสภาฯ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ คำของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ทั้งนี ้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที ่ประชุมได้  
รับรองมติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.2  พิจารณาเรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564 

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 
2567 ระเบียบวาระที ่  4.1 ให ้ปร ับปร ุงแก้ไขข้อบ ังค ับฯ ว ่าด ้วยการให้บร ิการทางว ิชาการ พ.ศ. 2564 
โดยให้ตัดงานวิจัยออกจากข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว โดยปรับปรุงจากเดิม ข้อ 4 (2) งานให้คำแนะนำและที่ปรึกษา 
เช่น การศึกษาค้นคว้า สำรวจ รับจ้างทำวิจัย ที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน การให้คำแนะนำทางวิชาการ
ทางเทคนิคและวิชาชีพ หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก โดยตัดคำว่า รับจ้างทำวิจัย ออก 
เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและนักวิจัยสามารถทำงานวิจัยได้อย่างคล่องตัวมาก  
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ตารางปรับแก้ไขข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ 
พ.ศ. 2564   
 

ข้อบังคับเดิม พ.ศ. 2564 มต ิ  กกบห.มทรส. คร ั ้ งท ี ่พ ิ เศษ 3/2567 
ขอแก้ไขข้อความ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ
ให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2564 

ข้อเสนอแนะจาก
งานกฎหมาย 
และนิติการ 

เหตุผล 

   
 

  
ข้อ ๔ (๒) งานให้คำแนะนำ
และที่ปรึกษา เช่น 
การศึกษาค้นคว้า สำรวจ 
รับจ้างทำวิจัย ที่ปรึกษาด้าน
การจัดทำระบบมาตรฐาน 
การให้คำแนะนำทาง
วิชาการทางเทคนิคและ
วิชาชีพ หรือเป็นท่ีปรึกษา
ให้กับหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ ๔ (๒) งานให้คำแนะนำและทีป่รึกษา เช่น 
การศึกษาค้นคว้า สำรวจ ที่ปรึกษาด้านการ
จัดทำระบบมาตรฐาน การให้คำแนะนำทาง
วิชาการทางเทคนิคและวิชาชีพ หรือเป็นท่ี
ปรึกษาให้กับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

  มติที่ประชุม มอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยการให้บริการทาง
วิชาการ พ.ศ. 2564 โดย
ให้ตัดงานวิจัยออกจาก
ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบในหลักการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564 
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อาจารย์ธง คำเกิด กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ในฐานะรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา กล่าวชี้แจงโดยสรุปว่า ที่ขอแก้ไขโดยตัดคำว่า รับจ้างทำวิจัย ออก เนื่องจากการจะหารายได้ภายนอกมาใน
ส่วนของการบริการวิชาการนั้นจะติดปัญหาที่คำว่า “วิจัย” ซึ่งมีหมวดเฉพาะของงานวิจัยอยู่แล้ว 

ผศ. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กล่าวโดยสรุปว่า ระเบียบการบริการ
วิชาการเมื่อมหาวิทยาลัยมีรายรับจากวงเงินมากกว่าห้าล้านบาทนั้น จะสามารถลดลงมาเหลือ 5% ซึ่งมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ อธิการบดีได้มอบว่าการรับจ้างทำวิจัยควรมาเข้าช่องนี้มหาวิทยาลัยก็จะได้รายรับที่ถูกตัด 5% 
เพราะระเบียบในเรื่องของการรับงานวิจัยมหาวิทยาลัยจะตัดเข้ากองทุนอยู่ที่  10% จึงเป็นประเด็นที่อยากจะให้แยก 
ให้ชัดเจน 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า มีข้อบังคับเก่ียวกับงานวิจัยหรือไม่ 

ผศ. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กล่าวว่า มีข้อบังคับในเรื่องของกองทุน
ส่งเสริมงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยจะตัดเงินที่ได้จากงานวิจัย เข้ามหาวิทยาลัยอยู่ที่ 10% 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวว่า ประเด็นปัญหาคือ รายได้ต่อหัวจากงานวิจัยนั้น
มหาวิทยาลัยต้องรายงานต่อกระทรวงเพื่อตัวชี้วัด ดังนั้นเมื่อข้อบังคับของบริการวิชาการที่หาเงินจากภายนอกนั้น 
มีคำว่างานวิจัย พอเป็นเงินรายได้จากงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยจะต้องนำเงินมาไว้ในงานบริการ
วิชาการ ดังนั้นจึงขัดแย้งกันในข้อบังคับของงานวิจัย จึงได้หารือในคณะกรรมการบริหารฯ ว่าควรตัดคำว่างานวิจัย 
ออกจากบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอยากจะให้แบ่งชัดเจน เป็นงานวิจัยแหล่งทุนจากกระทรวง แหล่งทุนจาก
ภายนอก แหล่งทุนจากคณะ ให้เข้าหมวดงานวิจัย  

รศ. ดร.อำนวย คำตื้อ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า  เห็นด้วยในหลักการให้แก้ไข แต่ร่างที่เสนอมา
นั้นเหมือนเป็นการขอแก้ไขท้ังฉบับ 

อาจารย์ธง คำเกิด กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ในฐานะรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา กล่าวว่า แก้ไขเพียงข้อเดียวคือ ตัดคำว่า รับจ้างทำวิจัย ออก ไม่ได้แก้ไขท้ังฉบับ 

รศ. ดร.อำนวย คำตื้อ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ควรจะเขียนเฉพาะข้อที่จะต้องแก้ไข 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ไม่ได้เสนอร่างที่จะแก้ไขเพื่อให้หลักการ 
ใช่หรือไม่ ผู ้เสนอร่างฉบับที ่หนึ ่งที ่ขอแก้ไข หากทำแบบนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้  เพราะฉะนั้นต้องไป 
ทำให้ถูกต้องจะได้ผ่านไปที่คณะกรรมการกฎหมายฯ ที่ม ีรศ. ดร.อำนวย คำตื้อ เป็นประธานได ้

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้ รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน 
พ.ศ. 2566 

ตามท่ีทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 
2567 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ อำนวยการกองและหัวหน้างาน  
พ.ศ. 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแก้ข้อบังคับฯ ซึ่งมีประเด็นในการปรับแก้ไขดังนี้ 

 

หัวข้อที่ปรับแก้ไข ประเด็นปรับแก้ไข 
1. บทนิยาม ปรับแก้ไขบทนิยามของผู้อำนวยการกอง เพื่อให้มีความสอดคล้อง

เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนิยามของผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 

2. ข้อ 6, ข้อ 8 และข้อ 10  มีการปร ับข ้อความให ้สอดคล ้องก ับบทนิยามที ่ม ีการปรับ 
แก้ไข และเพ่ิมเติมอำนาจดุลพินิจของอธิการบดี 

3. คุณสมบัติและการแต่งตั้งผู้รักษาการ
ในตำแหน่งหัวหน้างาน 

มีการปรับคุณสมบัติให ้ครอบคลุมตามแนวทางของ ก.พ.อ.  
เพื่อส่งเสริมให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และเพิ่มการปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้างาน กรณียังมิได้มีการประเมินค่างาน หรือกำหนด
ระดับตำแหน่ง หรือดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 

4.  วาระการร ั กษาการในตำแหน่ ง 
การพ้นจากการรักษาการในตำแหน่ง 

- ข ้อ 12 ต ัดข ้อความ “ตามข ้อ 8” ออก เน ื ่องจาก ข ้อ 8  
เป็นการรักษาการเนื่องจากผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการไม่อยู่หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เป็นการรักษาการครั้งคราวไม่ควร
กำหนดให้มีวาระ 
- ข้อ 12 ปรับวาระการรักษาการในตำแหน่งจากเดิมคราวละ 

ไม่เกิน 180 วัน เป็นคราวละไม่เกิน 6 เดือน เพื่อให้สอดคล้อง  
กับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการกองหรือ
เทียบเท่า 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบในหลักการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ว่าด้วยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน พ.ศ. 2566 
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รศ. ดร.อำนวย คำตื ้อ กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่า มีข้อบังคับเดิมอยู ่แล้วหรือไม่  หรือ 
เป็นการยกร่างใหม่ท้ังฉบับ 

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า มีฉบับเดิมอยู่แล้ว ฉบับนี้เพียงขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมเท่านั้น จะไปดำเนินการปรับปรุงก่อนเสนอเข้าคณะกรรมการกฎหมายฯ 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือทำ
ความเข้าใจและแก้ไขคำให้ถูกต้องว่าปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างท้ังฉบับ 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้มีเพียงตำแหน่งผู้รักษาการในหลาย
กองยกเว้นกองพัฒนานักศึกษาที่มีผู้ดำรงตำแหน่งจริ ง หากผู้รักษาการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จะมีการแต่งตั้ง
ผู้รักษาการแทนตามข้อบังคับหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาศัยข้อไหนในการแต่งตั้ง จะสามารถใช้ข้อ 6 ได้หรือไม ่

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในนิยามของคำว่าผู้อำนวยการ 
เขียนว่าให้หมายรวมถึงผู้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวด้วย 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เช่นนั ้นจะต้องเขียนระบุให้ชัดเจนโดย 
ไม่ตัดออก 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอรับไปดำเนินการแก้ไขก่อนเข้า
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่อไป 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการโดยให้มีการ
แก้ไขและเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพ่ือพิจารณาต่อไป 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที ่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน 
พ.ศ. 2566 โดยให้มีการแก้ไขและเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้ รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 

 
 



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งท่ีพิเศษ 1/2567 หน้า  31 
 

 
 

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 

ตามทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 
2567 ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ส ุวรรณภูม ิ  ว ่าด ้วยการบร ิหารงานบ ุคคลของมหาว ิทยาล ัย พ.ศ. 2558 ท ี ่ประช ุม เห ็นควรปร ับแก ้ ไข 
ในข้อ 16 ข ตำแหน่งประเภทผู ้บริหาร โดยเพิ ่ม (9) ตำแหน่งอื ่นที ่ ก.บ.ม. กำหนดโดยความเห็นชอบของ  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

การปรับแก้ไข 

  ข.  ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 

 (1)  อธิการบดี 

 (2)  รองอธิการบดี 

 (3)  คณบดี  

 (4)  หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 (5)  ผู้ช่วยอธิการบดี 

 (6)  รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 (7)  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู ้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง  หรือ

หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 

 (8)  ตำแหน่งอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 

 (9) ตำแหน่งอื ่นที ่ ก.บ.ม. กำหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบในหลักการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ในข้อ 16 ข (9) 

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เรื ่องนี้เป็นการแก้ไขข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งแต่ละงานส่งขึ้นมาเพื่อแก้ในแต่ละส่วนของตน แต่สำนักงานสภาฯ ได้เสนอให้รอ 
การรวบรวมข้อบังคับจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนที่จะนำมาปรับร่างใหม่ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขมีความ
สอดคล้องและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น จึงควรรอการจัดทำข้อบังคับโดยคณะกรรมการที่มี  รศ. ดร.มนตรี สังข์ทอง  
เป็นประธาน ก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขข้อบังคับทั้งหมด ดังนั้นจึงขอถอนระเบียบวาระนี้ 
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ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เห็นสมควรถอนระเบียบวาระนี้เนื่องจากมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องของประกาศ ก.พ.อ. ที่ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารไว้
อย่างชัดเจน การกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมต้องเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. หากไม่เป็นไปตามนั้น อาจเกิดปัญหาด้าน
กฎหมายได ้จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการแก้ไขในส่วนนี้ 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ขอหารือว่า ก.พ.อ. คือกำหนดของราชการ แต่เรื ่องนี้เกี ่ยวกับ
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ควรชี้แจงให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับมาตรา 65/1 และมหาวิทยาลัยกำลังมีปัญหา 
ในกรณีของพนักงานมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งหัวหน้างานในบางหน่วยงานที่ไม่ได้ระบุในประกาศ 
ก.พ.อ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องมากำหนดตำแหน่งเอง 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ถ้าเป็นกรณีนี้สามารถทำได้ ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจมาตรา 65/1 ในการออกข้อบังคับได้ 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีการหารือว่าใน
อนาคตมหาวิทยาล ัยจะออกนอกระบบแสดงว่าระบบข้าราชการจะหายไป จึงจะต้องวางรากฐานไว ้ก ่อน  
เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระนี้ออกจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่พิเศษ 1/2567  
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4.3  พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งบุคลากร 

4.3.1 พิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565
กำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี 
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่ 3052/2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ซึ ่งกำหนดครบวาระ 
การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการในวันที่ 22 กันยายน 2567 นั้น  

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื ่อง  
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณารายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางว ิชาการ  มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ตามข ้อ 7 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคล 
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 และข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

(1) ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่าหกคน ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากร 
ในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

(3) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายตามคำแนะนำของประธาน ก.พ.ว. เป็นเลขานุการ 
(4) ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และบุคลากรกองบริหารงานบุคคลที่อธิการบดีเสนอ จำนวน หนึ่ง

คน เป็นผู ้ช่วยเลขานุการ ทั ้งนี้ ประธาน ก.พ.ว. มีอำนาจในการเสนอแต่งตั ้งผู ้ช ่วยเลขานุการจากบุคคลากร
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ไม่เกินจำนวนสองคน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 

และข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ศ. ดร.ประยุทธ์ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ขอเสนอ ศ. ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด 
แทนออมทอง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศ. ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้ออกจากห้องประชุมก่อน 
การพิจารณา 

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ 
ศ. ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ศ. ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กลับเข้าห้องประชุม 
ศ. ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว ่า ขอเสนอให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีรายชื่อตามคำสั่งเดิม 
ดังนี้ 

องค์ประกอบข้อ 7 (2) กรรมการผ ู ้ทรงคุณว ุฒิ  ได ้แก่ ศาสตราจารย ์ประยุทธ อัครเอกฒาลิน 
ศาสตราจารย์ปรัชญนันท์ นิลสุข ศาสตราจารย์ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ศาสตราจารย์ศากุน บุญอิต ศาสตราจารย์สุวัจน์ 
ธัญรส ศาสตราจารย์กิตติคุณปราณี อ่านเปรื่อง และศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ 

องค์ประกอบข้อ 7 (3) เลขานุการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง 
องค์ประกอบข้อ 7 (4) ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ นายสถิตย์ อรุณแสง และนางสาววีรยา วงษ์พราหมณ์ 
รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวว่า ขอเสนอ นางสาวนุชรินทร์ ศรีสังข์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ตามองค์ประกอบข้อ 7 (4) 
ศ. ดร.ประยุทธ์ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียจึงของดพิจารณา  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์อลงกลด แทนออมทอง   ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ประยุทธ อัครเอกฒาลิน    กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ปรัชญนันท์ นิลสุข     กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง    กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์ศากุน บุญอิต     กรรมการ 
6. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส     กรรมการ 
7. ศาสตราจารย์กิตติคุณปราณี อ่านเปรื่อง    กรรมการ 
8. ศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง   เลขานุการ 
10. นายสถิตย์ อรุณแสง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวนุชรินทร์ ศรีสังข์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาววีรยา วงษ์พราหมณ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

มีหน้าที่และอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 และที่แก้ไข

เพ่ิมเตมิ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอ ง
มติในระเบียบวาระการประชุมนี้แล้ว 
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4.3.2 พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 2560) (เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 หมวด 3 หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งโดยวิธีปกติ ข้อ 14 ระบุว่า “การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ 
เมื่อ ก.พ.ว. พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคำสั่งแ ต่งตั้ง พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด นั้น 

  ในการนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2567 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางว ิชาการ ได ้พ ิจารณาอนุม ัต ิ ให ้พนักงานมหาว ิทยาล ัย (สายวิ ชาการ) ให ้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน  1 ราย  

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณา อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั ้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย (เกณฑ์ปี 2560) ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 

อาจารย์สัญญา คำจริง กรรมการสภาฯ จากผู ้บริหาร ได้ออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณา 
ในระเบียบวาระนี้ 

ศ. ดร.ประยุทธ์ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 
ทางวิชาการ กล่าวว่า ระเบียบวาระนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการเรียบร้อยแล้ว 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที ่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายสนทยา มูลศรีแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอ ง
มติในระเบียบวาระการประชุมนี้แล้ว 
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4.3.3 พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 2563) (เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เร ื ่ อง หล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการพ ิจารณาแต ่ งต ั ้ งบ ุคคลให ้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ข้อ 6.1.4 ระบุว่า “การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ เมื่อ ก.พ.ว. พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้ว ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด นั้น 

  ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2567 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางว ิชาการ ได ้พ ิจารณาอนุม ัต ิ ให ้พนักงานมหาว ิทยาล ัย (สายว ิชาการ) ใ ห ้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน  1 ราย  

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณา อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั ้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย (เกณฑ์ปี 2563) ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 

อาจารย์สัญญา คำจริง กรรมการสภาฯ จากผู ้บริหาร ได้ออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณา 
ในระเบียบวาระนี้ 

ศ. ดร.ประยุทธ์ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง  
ทางวิชาการ กล่าวว่า ระเบียบวาระนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั ่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง  
ทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอ ง
มติในระเบียบวาระการประชุมนี้แล้ว 
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4.3.4 พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  และผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  จำนวน 9 ราย (เกณฑ์ ปี 2564) 
(เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เร ื ่อง หล ักเกณฑ์และว ิธ ีการพิจารณาแต ่งต ั ้ งบ ุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 หมวด 1 การแต่งตั ้งอาจารย์ประจำ  
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ข้อ 6.1.4 เมื่อ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผ ู ้ทรงคุณว ุฒ ิแล ้ว ให ้นำเสนอต่อสภามหาว ิทยาล ัยพิจารณาอนุม ัต ิและให้อธ ิการบดี  
ออกคำสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้งพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด นั้น 

  ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 
ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการ ได้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 
จำนวน 1 ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 ราย  

จ ึงขอเสนอสภามหาว ิทยาล ัยเพ ื ่อโปรดพ ิจารณา  อน ุม ัต ิการกำหนดตำแหน ่งและแต ่งตั้ ง 
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 

อาจารย์สัญญา คำจริง กรรมการสภาฯ จากผู ้บริหาร ได้ออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณา 
ในระเบียบวาระนี้ 

ศ. ดร.ประยุทธ์ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 
ทางวิชาการ กล่าวว่า ระเบียบวาระนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการเรียบร้อยแล้ว 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ)  
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังต่อไปนี้ 
1. นายนภัทร วัจนเทพินทร์ ข้าราชการ(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง  ศาสตราจารย์ 
2. นายสัญญา คำจริง ข้าราชการ(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3. นายธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. นายสิงห์รัญ ชารี พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
5. น า งส า วน ั น ท ิ ย า  ต ั น ต ิ ด ล ธ เ น ศ  พน ั ก ง านมห าว ิ ท ย า ล ั ย  ( ส า ย ว ิ ช า ก า ร )  ใ ห ้ ด ำ ร งต ำ แ ห น ่ ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6. นางสาวสุกัญญา วงษ์ลคร พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
7. นายอธิษฐ์ คู่เจริญถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
8. นางสาวธารนี นวัสนธี พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
9. นายสุขุม คงดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติ
ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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4.3.5 รายงานการไม่อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั ้งพนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ) 
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 2564) (เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เร ื ่อง หล ักเกณฑ์และว ิธ ีการพิจารณาแต ่งต ั ้ งบ ุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 หมวด 1 การแต่งตั ้งอาจารย์ประจำ  
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ข้อ 6.1.4 เมื่อ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง
และแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่ว ันที ่ออกคำสั ่งแต่งตั ้งพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 
การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กำหนด นั้น 

  ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2567 ได ้ม ีมต ิ เห ็นชอบตามท ี ่คณะกรรมการผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิ เพ ื ่อทำหน ้าท ี ่ประเม ินผลงานทางว ิชาการ  
และจร ิยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ได ้พ ิจารณาไม่อน ุม ัต ิให้ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายว ิชาการ) 
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย เนื่องจากคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ ก.พ.อ.กำหนด  

  จึงขอเสนอสภามหาว ิทยาล ัยเพื ่อโปรดพิจารณา รายงานการไม่อน ุม ัต ิการกำหนดตำแหน่ง  
และแต่งต ั ้งพนักงานมหาว ิทยาล ัย (สายว ิชาการ) ดำรงตำแหน่งผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์  จำนวน 1 ราย ตามที่  
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 

อาจารย์สัญญา คำจริง กรรมการสภาฯ จากผู ้บริหาร ได้ออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณา 
ในระเบียบวาระนี้ 

ศ. ดร.ประยุทธ์ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง  
ทางวิชาการ กล่าวว่า ระเบียบวาระนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการเรียบร้อยแล้ว 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ การไม่อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายวีรยุทธ ไทยโพธิ์ศรี ตามท่ี ก.พ.ว. เสนอ ทั้งนี้
ให้มหาวิทยาลัยแจ้งผล พร้อมระบุสิทธิ์ในการเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาให้ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทราบ
โดยเร็ว 
  






